

Số: /BC - UBND

Vân Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024**

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2024**

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12/01/2024 tại kỳ họp thứ 8 của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. UBND xã đã ban hành kế hoạch, Chương trình công tác năm; căn cứ vào chỉ tiêu Kế hoạch huyện giao năm 2024 qua đó chủ động đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; tăng cường chỉ đạo các ngành chuyên môn, các thôn và nhân dân trong xã nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất từ đầu năm. UBND xã Vân Sơn báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2024 đạt được kết quả trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

#### **1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế.**

##### *1.1. Sản xuất nông nghiệp:*

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tăng cường các biện pháp điều hành, chỉ đạo các ngành, các thôn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các thôn, gắn với phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế xã hội năm 2024 theo Nghị quyết HĐND xã đã đề ra.

*Về trồng trọt:* Tập trung chỉ đạo các thôn chăm sóc diện tích các loại cây trồng vụ Đông, chỉ đạo cán bộ khuyến nông thông báo cho nhân dân có nhu cầu để đăng ký mua các loại giống cây trồng vụ Xuân để nhân dân đưa vào sản xuất kịp thời vụ. Chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch diện tích cây vụ Đông. Tổng diện tích cây khoai tây vụ đông là 10,5 ha, tăng 2 ha so với năm 2023. Chỉ đạo các thôn vận động nhân dân tập trung xuống giống cây trồng vụ Xuân trong đó tập trung vào diện tích cây lúa và cây ngô đảm bảo kịp thời vụ. Đến nay nhân dân đã xuống giống được khoảng 80 % chỉ tiêu kế hoạch; cây lúa gieo cấy được 65 ha, cây ngô 13,5 ha.

##### *1.2. Về chăn nuôi:*

Chỉ đạo cán bộ thú y tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch công tác chăn nuôi thú y năm 2024; phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã. Kiểm tra, theo dõi dịch bệnh trên đàn vật nuôi, vận động nhân dân phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. Ban hành công văn chỉ đạo thực hiện phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, dịch tả lợn châu phi trên đàn vật nuôi đến các thôn và phát trên

hệ thống đài truyền thanh xã ; trong quý I/2024 trên địa bàn xã không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.

Về phát triển đàn vật nuôi quý I/2024: Đàn trâu 165 con tăng 01 con so với cùng kỳ năm 2023 ; Đàn bò 78 giảm 138 con so với cùng kỳ năm 2023 ; Đàn lợn 133 con tăng 83 so với cùng kỳ; Đàn gia cầm 32.367 tăng 11.905 con; Đàn ong mật 687 đàn tăng 165 đàn; Đàn ngựa 31 con.

### *1.3. Về phát triển sản xuất lâm nghiệp:*

Chỉ đạo cán bộ lâm nghiệp phối kết hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân trong xã làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, triển khai kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024. Xử lý nghiêm các trường hợp phát vén rừng trái phép.

- Hùng ứng tết trồng cây Giáp Thìn năm 2024. Đảng ủy, UBND phối hợp với Hội CCC, Đoàn Thanh niên, và Thôn Gà đã trồng được trên 500 cây các loại như cây Phong Linh, thông, bạch đàn.... tại khu Đồng Cao, khu ven Đường thôn Gà .... Tập trung chỉ đạo nhân dân chủ động chuẩn bị cây giống để trồng trên các diện tích đã khai thác. Quý I nhân dân đã khai thác và trồng mới được khoảng 50 ha, chủ yếu là cây keo, bạch đàn. Doanh thu ước đạt 5 tỷ đồng.

### *1.4. Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng:*

Tiếp tục quan tâm và tạo cơ chế cho hoạt động của Hợp tác xã môi trường, HTX Phú Cường phát triển và liên hệ tìm đầu ra tiêu thụ các mặt hàng nông sản cho nhân dân; tạo môi trường thông thoáng thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân mở rộng các dịch vụ buôn bán nhỏ, lẻ ở khu trung tâm chợ cũng như trên địa bàn xã.

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách tại địa phương từ các khoản thu phí, lệ phí, triển khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.

- Thu ngân sách 6.500.520.000 đồng, đạt 54.52 % dự toán năm.
- Chi ngân sách 6.423.153.000 đồng, đạt 53.87 % dự toán năm.
- Hoạt động của các tổ vay vốn ngân hàng tiếp tục được quan tâm.

Tổng dự nợ cho vay của hai ngân hàng trên địa bàn xã đến nay là 78.382.865.000 đồng. Trong đó Ngân hàng CSXH 41.861.865.000 đồng/520 lượt hộ vay. Ngân hàng nông nghiệp 41.861.865.000 đồng/223 lượt hộ vay. Tăng 6,3 tỷ đồng so với năm trước.

### *1.5. Về xây dựng cơ bản:*

Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, các dự án, nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư xây dựng các hạng mục trọng điểm trên địa bàn UBND xã được Nhà nước đầu tư xây dựng nhiều công trình theo các nguồn vốn khác nhau với tổng mức đầu tư trên **30.605** triệu đồng gồm **07** công trình (*Đường bê tông Phe đi Nà Vàng, Xây dựng trụ sở công an xã, Xây dựng chợ xã Vân Sơn, Sửa chữa nhà văn hoá thôn Nà Vàng, Nâng cấp đường bê tông từ thôn Khả đi thôn Gà, Cải tạo nâng cấp Hồ Thung Thôn Phe, Nâng cấp xây dựng nhà văn hoá xã* )

### *1.6. Công tác địa chính - môi trường:*

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai đã được triển khai tích cực, có sự đa dạng về hình thức tuyên truyền thông qua lập hồ sơ về đất đai, chuyển nhượng... tại bộ phận một cửa; qua hệ thống đài truyền thanh xã, các hội nghị họp dân, các buổi sinh hoạt chi bộ từ đó phổ biến rộng rãi đến với nhân dân. Lập hồ sơ xác nhận chuyển nhượng đất trên địa bàn xã. Quý I/2024 UBND xã xác nhận, chứng thực về lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã 9 hồ sơ.

Tiếp tục chỉ đạo và làm tốt công tác vệ sinh môi trường, nhất là công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm tồn lưu rác thải trên địa bàn xã, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các xưởng sản xuất gỗ, các hộ sản xuất kinh doanh trong việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.

Tỷ lệ rác thải trên địa bàn xã được thu gom ước đạt 87%, tỷ lệ rác thải được xử lý đạt khoảng 80%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%.

- Các bộ phận chuyên môn tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức tốt lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong quý không có trường hợp vi phạm Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện cơ bản tốt Chỉ thị số 17-CT/TU, Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã.

## **2. Lĩnh vực văn hóa xã hội**

### *2.1. Giáo dục đào tạo:*

Chỉ đạo các Trường duy trì ổn định tốt nề nếp công tác dạy và học. Duy trì quy mô trường lớp ở các bậc học. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thi học kỳ I, triển khai chương trình học kỳ II năm học 2023 – 2024. Chỉ đạo các trường học thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

### *2.2. Công tác Văn hóa, thông tin, truyền thanh và tuyên truyền:*

*Công tác văn hóa - Thể thao:* Tập trung đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương với hình thức đa dạng và nội dung phong phú, thiết thực. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, và mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức thành công giải bóng đá Nam, Nữ truyền thống xã Vân Sơn.

Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào TĐĐKXDĐSVH, hướng dẫn các cơ quan trường học, trạm y tế và các thôn đăng ký cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá theo kế hoạch, tổ chức thành công Lễ cầu mùa tại khu Nà Hin, thôn Gà, xã Vân Sơn.

- *Công tác truyền thanh, tuyên truyền:* Duy trì tốt hệ thống đài truyền thanh xã, quan tâm nâng cấp trang thiết bị, chất lượng công tác truyền thanh tiếp tục được cải thiện. Duy tốt công tác tiếp âm, tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền thanh huyện được 190 giờ để phục vụ nhu cầu về thông tin của người nghe. Tuyên truyền trực quan được 40 băng zôn, khẩu hiệu nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của đất nước,

của địa phương. Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ tổ quốc nhân dịp đón Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024,

*2.3. Công tác Y tế - Dân số KHHGD:* Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân, triển khai kế hoạch về công tác vệ sinh ATTP trong dịp tết Nguyên đán. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn xã.

Chỉ đạo trạm y tế xã duy trì chế độ trực 24/24h tại trạm và thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; các đối tượng có thẻ BHYT, người nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi.

- Tổng số bệnh nhân đến khám là **247** lượt người, trong đó: Khám bảo hiểm y tế 141 lượt, Y học cổ truyền 79 lượt, trẻ em dưới 6 tuổi là 27 lượt.

Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ miễn dịch: 12 lượt, trẻ em tiêm sởi mũi 2 à 10 lượt, trẻ em được tiêm DPT4 = 5 lượt; trẻ em bị suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 35/300 cháu = 13,3 %

Số phụ nữ có thai được tiêm AT2<sup>+</sup> được 3 lượt ; phụ nữ sau khi sinh được uống VTMA theo đúng quy trình 4 lượt.

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông dân số KHHGD năm 2024 . Nâng cao chất lượng dân số. Số trẻ sinh trong quý I/2024 là 8 trẻ tăng 2 trẻ so với cùng kỳ, tỷ lệ giới tính khi sinh (4 bé trai/4 bé gái); sinh con thứ 3 là 01 trường hợp.

*2.4. Tình hình đời sống nhân dân và thực hiện chính sách xã hội:* Kịp thời chi trả chế độ cho các đối tượng đang hưởng chính sách theo quy định; thường xuyên thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách. Quan tâm vấn đề việc làm cho người lao động tại địa phương.

*2.5. Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.* Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ xã tổ chức vận động tết vì người nghèo; thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ trong dịp tết, đảm bảo mọi người dân đều có tết; kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp cùng với sự tiếp nhận quà chính sách của cấp trên, huy động sự đóng góp của cộng đồng tại xã để chăm lo tết cho người nghèo, hộ đối tượng chính sách. Toàn xã đã tiếp nhận, cấp phát và trao tặng được 463 suất quà, trị giá 253.750.000 đ.

*2.6. Thực hiện kế hoạch xóa nhà tạm:* UBND xã đã Chỉ đạo chuyên môn rà soát cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã đăng ký xóa nhà tạm qua khảo sát có 13 hộ đăng ký: 01 hộ đủ điều kiện xây dựng; 07 hộ diện xem xét; 02 hộ không đủ điều kiện; 03 hộ đang xây dựng. Tại Hội nghị Cán bộ công chức năm 2024 đã vận động cán bộ công chức viên chức người lao động ủng hộ quý xây dựng nhà tạm được trên **5.550.000** đồng.

*2.7 Về Vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện:* Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện tính đến ngày 27/3/2024, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp 01/49 người, đạt 0,047 % theo KH huyện giao.

2.8. *Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân:* Đề nghị gia hạn, bổ xung thẻ BHYT cho tất cả các đối tượng người có công, dân tộc, hộ nghèo, hộ thuộc xã đặc biệt khó khăn.

2.9. *Công tác chữ thập đỏ:* Hội chữ thập đỏ tham gia vào hoạt động nhân đạo từ thiện theo sự chỉ đạo của hội chữ thập đỏ huyện, cấp trên. Thực hiện kế hoạch vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo đợt một năm 2024 đạt 24/27 đơn vị máu đạt 88,9 % kế hoạch năm.

### **3. Lĩnh vực nội chính**

#### *3.1. Công tác tư pháp, cải cách hành chính:*

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành theo chuyên đề tổ chức bộ máy. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2024 tại cơ quan. Việc áp dụng chữ ký số đạt 100% vào hoạt động quản lý trong cơ quan, triển khai kê hoạch thu phí điện tử tại bộ phận một cửa. Tiếp tục triển khai và nhân rộng ứng dụng phần mềm trong hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của chuyên môn và các ngành đoàn thể tại cơ quan.

#### *3.2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.*

- *Công tác tiếp dân:* Thực hiện chế độ tiếp dân thường xuyên và định kỳ; thông báo niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở UBND xã, tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh và khiếu nại, tố cáo đều được hướng dẫn thực hiện theo đúng qui định. Trong quý I/2024 UBND xã không có đơn phản ánh của công dân.

#### *3.3. Công tác phòng chống tham nhũng.*

Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng số 06 ngày 20/2/2024 của UBND xã. Phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, những nhiễu.

- *Công tác soạn thảo văn bản:* Trong quý I/2024, bộ phận Văn phòng HĐND, UBND cùng với các ngành chuyên môn tham mưu, thẩm định giúp cho Thường trực HĐND, UBND xã được **138** văn bản các loại. Trong đó: Nghị quyết 04, Quyết định của UBND, CTUBND 35; văn bản khác 103. Các văn bản được soạn thảo theo đúng thể thức, pháp quy quy định hiện hành và thông qua bộ phận văn phòng thẩm định trước khi trình thủ trưởng cơ quan duyệt ký ban hành. Chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu xử lý **620** văn bản đến; đảm bảo đúng thời gian yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

*Công tác hộ tịch, chứng thực:* Bộ phận chuyên môn tư pháp xã thực hiện tốt các quy trình theo quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch, giải quyết kịp thời các sự kiện hộ tịch phát sinh trên địa bàn, đề có biện pháp vận động đăng ký hộ tịch, khai sinh, khai tử đúng theo quy định, trong quý I đã tiếp nhận và trả kết quả được 504 văn

bản. Trong đó: Lĩnh vực hộ tịch: 35 hồ sơ; bảo trợ xã hội, người có công 18; ; Lĩnh vực khác bản 434.

### *3.3. Công tác Quốc phòng - An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:*

Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã thường xuyên củng cố lực lượng, xây dựng lực lượng đầy đủ, thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với lực lượng công an thực hiện nghiêm chế độ trực ban tại trụ sở UBND xã trong dịp tết Nguyên đán. Tổ chức gặp mặt thăm hỏi, động viên tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu 100% theo kế hoạch huyện giao. Số thanh niên lên đường nhập ngũ là **10** đồng chí. Xây dựng Kế thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2024, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Công tác an ninh chính trị, đảm bảo TTATGT: Nhìn chung tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trong quý I/2024 được giữ vững ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Chỉ đạo lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác trực ban 24/24 giờ tại trụ sở UBND xã, thực hiện tốt công tác tuần tra, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, và trật tự ATGT trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. Vận động thu hồi 1 quả đạn pháo; 7 khẩu súng tự chế; 1 nỏ tự chế, Bất xử lí 01 vụ 01 đối tượng có hành vi tàng trữ chi tiết, cạm chi tiết súng; xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

**Tóm lại:** Tình hình kinh tế - xã hội của xã trong quý I/2024 đã đạt được một số kết quả, sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng, các lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì tiếp tục phát triển; chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2024**

### **1. Về phát triển kinh tế.**

*1.1. Sản xuất Nông – Lâm nghiệp và chăn nuôi:* Tiếp tục chỉ đạo các thôn, bản vận động nhân dân tập trung xuống giống và chăm sóc cây trồng vụ Xuân, tập trung gieo cấy diện tích cây lúa, cây ngô vụ chiêm xuân 2024 theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các thôn tu sửa, nạo vét các kênh mương nội đồng, các hồ đập đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất vụ chiêm Xuân năm 2024.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp phát vén rừng trái phép, vận động nhân dân trồng rừng gỗ lớn theo kế hoạch trên các diện tích đã khai thác đảm bảo kịp thời vụ.

*1.2. Về thương mại, dịch vụ, xây dựng cơ bản:* Đẩy mạnh công tác khuyến khích các thành phần kinh tế, các cá nhân, hộ gia đình tích cực tham gia phát triển sản xuất tiêu

thủ công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư công trình mới, công trình đã được phê duyệt. Tập trung giải phóng mặt bằng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công. Bàn giao, đưa vào sử dụng và thanh quyết toán các công trình hoàn thành; quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình sau đầu tư.

*1.3. Lĩnh vực tài nguyên – môi trường:* Phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tự ý khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

*1.4. Công tác tài chính – Ngân hàng:* Thực hiện đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình cá nhân ký cam kết công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, ngăn chặn và xử lý các trường hợp xả chất thải gây ô nhiễm môi trường, chỉ đạo HTX vệ sinh môi trường duy trì hoạt động công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải.

ện và triển khai tốt các giải pháp tăng thu ngân sách và thu các loại phí, lệ phí; giám sát thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tốt công tác huy động vốn, thực hiện công tác cho vay theo đúng quy định, tăng cường các biện pháp để giảm tỷ lệ nợ xấu.

*1.5. Về phát triển sản phẩm Ocop:* Chỉ đạo tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn Viet Gaps, thực hiện các sản phẩm Ocop năm 2024; đẩy mạnh liên kết sản xuất và xúc tiến thương mại, phát triển lĩnh vực nông nghiệp...

*1.6. Về lĩnh vực Lâm nghiệp:* Làm tốt công tác Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Hoàn thiện các hồ sơ, và kiểm soát việc khai thác rừng trồng giáp ranh giữa rừng Sản xuất và rừng tự nhiên; Lập hồ sơ khoanh nuôi bảo vệ năm 2024, tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật. Vận động nhân dân trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng từ gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn theo kế hoạch trên giao.

## **2. Lĩnh vực văn hóa – Xã hội**

*2.1. Công tác giáo dục – Đào tạo:* Tiếp tục quan tâm về cơ sở, vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học. Duy trì ổn định số lớp, số học sinh, thực hiện tốt nền nếp dạy và học. Tăng cường, kiểm tra chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra và có các giải pháp duy trì chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học và Mẫu giáo.

*2.2. Công tác Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:* Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám, chăm sóc điều trị cho người bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch.

### *2.3. Tình hình đời sống nhân dân và thực hiện chính sách xã hội:*

- Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công, các đối tượng BTXH, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm và có biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng có nguy cơ thiếu đói giáp hạt, khó khăn về nhà ở.

*2.4. Về vận động thực hiện BHXH tự nguyện:* Thực hiện tốt kế hoạch tháng cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đến hết tháng 5 năm 2024 phấn đấu đạt 21 người tham gia tăng mới trở lên. Phấn đấu năm 2024 vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện đạt chỉ tiêu Kế hoạch huyện giao.

*2.5. Công tác Văn hóa, thông tin, Truyền thanh - Tuyên truyền:* Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, về công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường...

### **3. Công tác nội chính.**

*3.1. Công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội:* Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, báo cáo kịp thời tình hình để có biện pháp xử lý tình huống có thể xảy ra; chủ động nắm chắc tình hình An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, quân số tổ chức Lễ ra quân huấn luyện dân quân năm 2024 theo đúng kế hoạch.

Chỉ đạo lực lượng công an thực hiện bảo vệ tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

*3.3. Công tác Tư pháp, hộ tịch:* Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác hộ tịch, công tác công chứng chứng thực. Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sự chỉ đạo và sự điều hành của UBND xã quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024./.

#### ***Nơi nhận:***

- Văn phòng HĐND - UBND huyện (b/c);
- TT Đảng uỷ - HĐND - UBND;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Chiến**



